



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กจ. (ผ.บต.)

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๑๒

ที่ มท ๐๘๐๒.๓/ว ๖๐

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔

เรื่อง การให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

เรียน ร.อ.สธ., ผชช. และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด สธ.

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน ๓ ตำแหน่ง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานท้องถิ่น (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบ มาตรฐานและแผนพัฒนาท้องถิ่น (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) นั้น

บัดนี้การดำเนินการคัดเลือกแล้วเสร็จ และกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งให้ผู้ได้รับคัดเลือกรักษาการในตำแหน่งดังกล่าวแล้ว สามารถดูรายละเอียดได้ที่ [www.thailocaladmin.go.th](http://www.thailocaladmin.go.th) และให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ให้เรียบร้อย และเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ทั้งนี้ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งจัดเตรียมคำขอประเมินบุคคลและผลงานในตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๔/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๓๘ แล้วจัดส่งให้ กจ.สธ. เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายพนมเทียน เส้งวัน)

หน.ผ.บต.รทท.

ผอ.กจ.



ที่ มท ๐๘๐๒.๓/ว ๗๔๘

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม.๑๐๓๐๐

พฤษภาคม ๒๕๕๔

เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๒.๓/ว ๗๔๘ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔  
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๒.๓/ว ๘๕๓ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อ  
เข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน ๓ ตำแหน่ง  
ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานท้องถิ่น (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ  
ด้านพัฒนาระบบ มาตรฐานและแผนพัฒนาท้องถิ่น (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) และผู้ช่วย  
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกแล้วเสร็จ และกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งให้ผู้ได้รับการคัดเลือก  
รักษาการในตำแหน่งดังกล่าวแล้ว สามารถดูรายละเอียดได้ที่ [www.thailocaladmin.go.th](http://www.thailocaladmin.go.th)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายขวัญชัย วงศ์นิติกร)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองการเจ้าหน้าที่

ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๑๒

โทรสาร. ๐-๒๒๔๓-๖๖๓๗

นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๒๕๕/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน ๓ ราย โดยให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ / นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ	รักษาการในตำแหน่ง	หมายเหตุ
		ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่ง/สังกัด	
๑	นายสิริชัย จินดาหลวง	เลขานุการกรม (ผู้อำนวยการต้น) สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานท้องถิ่น (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ)	
๒	นายวรพจน์ เอี่ยมรักษา	นักส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจังหวัด เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจ ราชการกรม)	ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบ มาตรฐานและ แผนพัฒนาท้องถิ่น (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น	
๓	นายชุมสาย เทพลิบ	ท้องถิ่นจังหวัด (ผู้อำนวยการต้น) สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจังหวัด ปัตตานี จังหวัดปัตตานี	ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อำนาจการบริหารจังหวัด ชายแดนภาคใต้ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ)	